

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 14 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 14 năm 2017.

1. Đánh giá khả năng tăng trưởng tín dụng đầu tư của nhà nước từ góc độ cơ chế lãi suất/ Nguyễn Cảnh Hiệp// Tạp chí Ngân hàng .- Số 14/2017 .- Tr. 2 – 7

Tóm tắt: Bài viết nhìn lại cơ chế lãi suất tín dụng đầu tư (TDĐT) của Nhà nước qua các thời kỳ từ trước đến nay, phân tích ảnh hưởng của cơ chế lãi suất đến tăng trưởng TDĐT của Nhà nước trong những năm gần đây. Từ đó bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế lãi suất TDĐT của Nhà nước nhằm mở rộng khả năng tăng trưởng tín dụng từ nguồn vốn này trong thời gian tới.

Từ khóa: Tín dụng đầu tư; Cơ chế lãi suất; Nguồn vốn

2. Chính sách điều chỉnh giá của Nhà nước và tác động đến lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2020/ Lê Hồ An Châu// Tạp chí Ngân hàng .- Số 14/2017 .- Tr. 8 – 11

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu đề tài “Chính sách điều chỉnh giá của Nhà nước và tác động đến lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2020” do TS. Lê Hồ An Châu – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm.

Từ khóa: Đề tài khoa học; Chính sách kiểm soát giá; Lạm Phát

3. Start-up của Fintech, cơ hội hợp tác và cách thức cạnh tranh đối với ngân hàng/ Phạm Xuân Hòa, Nguyễn Thị Minh Ngọc// Tạp chí Ngân hàng .- Số 14/2017 .- Tr. 12 – 19

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về khái niệm và quá trình phát triển của Fintech; Sự phát triển của Fintech và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống ngân hàng.

Từ khóa: Fintech; Công nghệ tài chính; Ngân hàng

4. Công ty quản lý tài sản Việt Nam – Từ lý thuyết đến thực tiễn/ Đỗ Thị Hà Thương, Trần Nguyễn Cẩm Lai// Tạp chí Ngân hàng .- Số 14/2017 .- Tr. 24 – 27

Tóm tắt: Hoạt động theo nguyên tắc chủ yếu không vì mục tiêu lợi nhuận; công khai minh bạch trong hoạt động mua, xử lý nợ xấu, Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) được thành lập với nhiệm vụ xử lý nợ xấu và giúp các tổ chức tín dụng (TCTD)

khởi thông nguồn vốn ứ đọng nợ xấu để tiếp tục phát triển góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động của VAMC trong thời gian qua; đồng thời, đề xuất một vài khuyến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động của VAMC trong thời gian tới.

Từ khóa: Công ty Quản lý tài sản Việt Nam; VAMC; Xử lý nợ xấu

5. Cạnh tranh và các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Văn Thép, Nguyễn Thùy Khả Linh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 14/2017 .- Tr. 28 – 31

Tóm tắt: Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định thực trạng cạnh tranh và các yếu tố tác động đến quyền lực thị trường của các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu thập chủ yếu từ các báo cáo thường niên của 23 NHTM trong giai đoạn 2008-2015. Kết quả cho thấy các yếu tố như tỷ lệ lợi vốn tự có trên tổng tài sản, quy mô ngân hàng, thu nhập ngoài lãi có tác động cùng chiều với quyền lực thị trường, trong khi đó tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trên các khoản vay có tác động nghịch chiều.

Từ khóa: Quyền lực thị trường; Ngân hàng thương mại; Cạnh tranh

6. Một số giải pháp phát triển công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại/ Nguyễn Thị Thu Đông// Tạp chí Ngân hàng .- Số 14/2017 .- Tr. 32 – 36

Tóm tắt: Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM) đều gắn liền với việc tiếp nhận và xử lý thông tin, do vậy việc đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Ngân hàng để phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. Để có thể nâng cao uy tín của NHTM cũng như chất lượng dịch vụ khách hàng thì phát triển công nghệ là điều tất yếu. Mỗi NHTM hoạt động kinh doanh đều lấy CNTT làm nòng cốt, trên cơ sở công nghệ hóa, hiện đại hóa tổng thể các nghiệp vụ và ứng dụng quản trị. Xu hướng phát triển mạnh mẽ của CNTT đã mang đến những cơ hội mới cho các NHTM nhưng cũng đặt ra những thách thức cần phải vượt qua cho các nhà quản trị hiện nay.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Công nghệ thông tin

7. Một số biện pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai/ Nguyễn Hữu Cần// Tạp chí Ngân hàng .- Số 14/2017 .- Tr. 41 – 44

Tóm tắt: Thời gian gần đây, sự chỉ đạo của Chính phủ đi đôi với một số sự kiện lớn diễn ra đã khẳng định quan điểm, định hướng của Nhà nước tiếp tục khuyến khích, thúc đẩy mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với thành phần kinh tế tư nhân nói chung và doanh nghiệp tư nhân (DNTN) nói riêng, là điều kiện cần thiết nhằm phát triển nền kinh tế Việt Nam theo hướng kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Tại Gia Lai, các DNTN

đã thể hiện vai trò quan trọng đóng góp vào các chương trình kinh tế xã hội của tỉnh đồng thời có những kỹ vọng khai thác hơn nữa tiềm năng địa phương. Bài viết nhằm góp phần làm rõ quy mô, hiệu quả khu vực DNTN trong thời gian qua liên quan đến sự hỗ trợ của hệ thống các ngân hàng. Bên cạnh đó đề xuất một số biện pháp tiếp tục thúc đẩy DNTN phát triển bền vững.

Từ khóa: Doanh nghiệp tư nhân; Ngân hàng; Tỉnh Gia Lai

8. Chính sách kiều hối của El Salvador và bài học đối với Việt Nam/ Lê Thị Tuấn Nghĩa, Trần Huy Tùng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 14/2017 .- Tr. 45 – 50

Tóm tắt: Những diễn biến tích cực của dòng kiều hối vào Việt Nam trong thời gian gần đây đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh việc tìm kiếm và thiết kế các chính sách kiều hối phù hợp. Bên cạnh những chính sách thu hút dòng kiều hối trong tương lai, các chính sách sử dụng nguồn tiền không lãi suất này để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng thu hút sự quan tâm của các học giả. Bài nghiên cứu tìm hiểu kinh nghiệm của El Salvador về các chính sách kiều hối, từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam. Là một nền kinh tế đang phát triển phụ thuộc lớn vào dòng kiều hối, El Salvador nhận được các tác động tích cực từ nguồn tiền này đặc biệt đối với vấn đề phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Các chính sách kiều hối của El Salvador sẽ là những bài học kinh nghiệm tốt đối với Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách kiều hối; El Salvador; Dòng kiều hối

9. Đào tạo tài chính cá nhân nâng cao khả năng tiếp cận tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và một số bài học cho Việt Nam/ Trần Thị Vân Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 14/2017 .- Tr. 51 – 57

Tóm tắt: Bài viết phân tích cụ thể sự cần thiết của đào tạo tài chính cá nhân để qua đó thấy rõ được những lợi ích mà đào tạo tài chính cá nhân đem lại, đánh giá hoạt động đào tạo tài chính cá nhân được triển khai tại một số quốc gia để đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Từ khóa: Đào tạo tài chính cá nhân; Tài chính; Kinh nghiệm quốc tế

Trung tâm Thông tin Thư viện